
sþ. 126. Fyrirspurn [122. mál]
til fjármálaráðherra um söluskatt.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

Hvað hefur ríkissjóður afskrifað miklar fjárhæðir í söluskatti sem ekki hefur tekist að
innheimta á árunum 1983, 1984, 1985 og fyrstu níu mánuðina 1986?

Hvernig skiptast fjárhæðirnar eftir skattumdæmum?

Skriflegt svar óskast.


